

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Thanh Sơn; Ban Quản lý dự án công trình xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ; các ngành và đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Đình Vượng (Đã ký)

Số: 39/TB-UBND

Việt Trì, ngày 17 tháng 5 năm 2010

THÔNG BÁO**Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hải tại buổi làm việc về việc xử lý một số tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Bạch Hạc giai đoạn II.**

Ngày 12 tháng 5 năm 2010, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Ngọc Hải chủ trì nghe Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo tình hình giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại Cụm công nghiệp Bạch Hạc giai đoạn II. Cùng dự buổi làm việc có Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Việt Trì, UBND phường Bạch Hạc, Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Sau khi nghe Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo, ý kiến tham gia của các ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hải có ý kiến chỉ đạo xử lý các kiến nghị như sau:

1. Kiến nghị về cốt san nền khu tái định cư giai đoạn II thấp so với mặt đường Bạch Hạc hiện tại, nên khả năng không tiêu thoát nước được.

Theo quy hoạch và thiết kế đã được UBND tỉnh phê duyệt, cốt san nền khu tái định cư đã đảm bảo không bị ngập úng và cao hơn cốt nền hiện tại của khu vực dân cư xung quanh. Vì vậy, yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp thực hiện việc đầu tư hạ tầng khu tái định cư theo đúng quy hoạch, thiết kế đã được duyệt.

Giao UBND thành phố Việt Trì có phương án thoát nước (kể cả lắp trạm bơm hút nước) cho cả khu vực, đảm bảo tránh ngập úng trong mùa mưa lũ.

2. Kiến nghị về diện tích đất tái định cư phải bằng với diện tích đất ở bị thu hồi.

Việc quy hoạch khu tái định cư để bố trí cho các hộ có đủ điều kiện cấp đất tái định cư được quyết định phê duyệt trên cơ sở nguyên tắc theo hạn mức đất ở đô thị và đảm bảo đúng quy định. Vì vậy yêu cầu Hội đồng bồi thường của dự án thông báo cho các hộ dân có đủ điều kiện được cấp đất tái định cư và giao đất theo kế hoạch đã được phê duyệt.

3. Kiến nghị về việc bồi thường đất nông nghiệp quỹ II.